

# Techfest Vietnam 2019: HỘI TỤ VÀ PHÁT TRIỂN

Từ ngày 4-6/12/2019, Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2019 (Techfest Vietnam 2019) đã diễn ra tại TP Hạ Long, Quảng Ninh. Sự kiện do Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) phối hợp cùng UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành trung ương và địa phương cùng hơn 1.000 đại biểu, nhà đầu tư, nhà khởi nghiệp, các chuyên gia khởi nghiệp trong nước và quốc tế.

## Bước tiến dài trong năm 2019

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam ghi nhận, trong năm 2019 hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của Việt Nam đã có những bước tiến mạnh mẽ. Phó Thủ tướng nêu 2 ví dụ nổi bật: liên tục trong nhiều năm gần đây, chúng ta kêu gọi các quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tư vào Việt Nam, đến năm 2018 chúng ta có 40 quỹ, nhưng riêng năm 2019 chúng ta đã có thêm 21 quỹ, nâng tổng số lên 61 quỹ. Điều đáng mừng là trong số 21 quỹ được thành lập mới này, 11 quỹ có pháp nhân Việt Nam, trong đó có 6 quỹ thuần Việt; về mô hình không gian sáng tạo làm việc chung, cách đây mấy năm mô hình này mới hình thành, đến năm 2018 có 70 không gian nhưng đến thời điểm hiện tại, con số này đã tăng lên đến 170 (tăng gần 2,5 lần). Phó Thủ tướng nhấn mạnh: “Chỉ 2 con số đó thôi cũng cho thấy năm 2019 chúng ta đã có bước tiến rất dài”.

Trước đó trong bài phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh cho biết, theo đánh giá của các tổ chức quốc tế, Việt Nam nằm trong nhóm 3 hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo lớn nhất ASEAN. Trong 10 tháng đầu năm 2019, lượng vốn thu hút được từ 29 thương vụ có công bố đã là 751 triệu USD. Đặc biệt, có những thương vụ quy mô rất lớn như thương vụ đầu tư vào VNLIFE (công ty



Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát biểu tại sự kiện.

mẹ của giải pháp thanh toán VNPAY) lên tới 300 triệu USD, đứng thứ nhất trong số các thương vụ đầu tư vào các công ty công nghệ tài chính của khu vực, vượt qua cả Singapore. Quy mô các thương vụ đầu tư lớn ngày càng tăng cho thấy tiềm năng hình thành các Kỳ lân mới (doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo được định giá trên 1 tỷ USD) tại Việt Nam là rất thực tế.

Với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động đổi mới sáng tạo, Bộ KH&CN đã phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành, địa phương triển khai các kế hoạch cụ thể để thúc đẩy sự hình thành và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của

## Diễn đàn Khoa học và Công nghệ



Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh phát biểu khai mạc.

Việt Nam. Đến nay, đã hình thành được hành lang pháp lý cho khởi nghiệp sáng tạo; hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trong phạm vi cả nước có sự phát triển nhanh; 52/63 địa phương đã ban hành kế hoạch và bố trí nguồn lực hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp; số lượng các quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo tăng nhanh... Trong đó, từ chiếc nôi Techfest, nhiều startup đã đạt được những thành công nhất định như: Finhay - nền tảng giúp người dùng tiết kiệm thông minh, đồng thời tối ưu khoản tiền nhàn rỗi bằng cách tự động đưa tiền đến các quỹ tài chính uy tín tại Việt Nam - đã trở thành Á quân Fintech Summit 2019; GoStream - công cụ Live Stream giúp hỗ trợ cho kinh doanh online gọi vốn thành công từ Zone Startups Việt Nam; Medlink - nền tảng kết nối trực tiếp giữa các hãng dược và nhà thuốc đã giành chiến thắng chung kết quốc tế Cuộc thi Khởi nghiệp toàn cầu thử thách Việt - Viet Challenges 2019; Công ty Cổ phần Abivin - doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo cung cấp phần mềm quản lý chuỗi cung ứng tối ưu vận tải của Việt Nam đã trở thành quán quân Startup World Cup 2019 với giải thưởng 1 triệu USD...

### Nguồn lực hội tụ

Với định hướng chủ đạo “Nguồn lực hội tụ”, Techfest năm nay có mục tiêu trở thành nền tảng liên kết, phát triển mạng lưới chia sẻ giữa các thành phần trong hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo Việt Nam với hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo trong khu vực và trên thế giới; cập nhật tình hình và tiềm năng của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, cập nhật xu hướng công nghệ và khởi nghiệp sáng tạo mới nhất;

kết nối đầu tư từ quỹ đầu tư mạo hiểm, nhà đầu tư thiên thần, các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trong nước và quốc tế cho các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo. Với 27 hoạt động trải dài trong suốt 3 ngày, Techfest Vietnam 2019 đã thu hút hơn 6.500 lượt người tham dự; trên 120 diễn giả; trên 100 nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế; trên 300 doanh nghiệp/tập đoàn có sản phẩm đổi mới sáng tạo tham gia triển lãm. Hoạt động kết nối đầu tư - một nội dung quan trọng đã diễn ra liên tục trong suốt sự kiện, với trên 250 phiên kết nối, tổng số tiền quan tâm đầu tư khoảng 14 triệu USD.



Techfest năm nay tiếp tục tập trung tham vấn cho các nhà hoạch định chính sách những vấn đề nhằm thu hút các nguồn lực trong nước, nước ngoài để phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và thúc đẩy hoạt động của các tổ chức, cá nhân trong hệ sinh thái khởi nghiệp diễn ra hiệu quả; thảo luận về các xu hướng công nghệ trên thế giới; chia sẻ của các điển hình khởi nghiệp thành công; chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đầu tư cho khởi nghiệp của những nhà đầu tư, diễn giả, chuyên gia hàng đầu. Không gian tổ chức của Techfest Vietnam 2019 được chia theo trụ cột với 12 làng công nghệ (nông nghiệp, giáo dục, y tế, du lịch và ẩm thực, tài chính, thành phố thông minh, nền tảng số, tác động xã hội, địa phương, quốc tế...). Hàng loạt hội thảo, hội nghị, diễn đàn, tọa đàm chuyên sâu đã được tổ chức với các chủ đề: Kết nối nguồn lực phát triển khởi nghiệp

sáng tạo trong lĩnh vực thương mại điện tử và logistic; Cơ hội và thách thức trong bối cảnh chuyển đổi số; 10 công nghệ nền tảng và công nghệ lõi trong cách mạng công nghiệp 4.0; Công nghệ tiên phong: công nghệ 4.0, Smart city; Cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư thiên thần Đông Nam Á; Du lịch số... Bên cạnh đó là nhiều hoạt động nổi bật khác như Cuộc đua Trí tuệ nhân tạo Deep Racer do Công ty Amazon Web Services tổ chức; Diễn đàn Sáng tạo mở; Thuyết trình tạo cảm hứng TED@Techfest. Đặc biệt, Chung kết Cuộc thi Tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia đã chọn ra được gương mặt quán quân - Multi Glass (Dự án thiết bị kính thông minh hỗ trợ người khuyết tật sử dụng máy vi tính); giải Nhì và Ba lần lượt thuộc về Journey of the Senses (Hệ thống nhà hàng cao cấp và dịch vụ sáng tạo bởi người khuyết tật), eJOY (Ứng dụng học tiếng Anh với phương pháp hoàn toàn mới). Đội quán quân sẽ đại diện cho Việt Nam dự Startup World Cup tại Mỹ vào năm sau.

Nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới Techfest Vietnam 2019, trước đó, Bộ KH&CN đã phối hợp với các địa phương tổ chức các sự kiện Techfest 2019 tại 4 vùng kinh tế trọng điểm: Đông Nam Bộ (tại Bà Rịa - Vũng Tàu); Đồng bằng sông Hồng và Trung du miền núi phía Bắc (tại Hà Nội); Đồng bằng sông Cửu Long (tại Cần Thơ); Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ (tại Lâm Đồng). Đây là dịp để quảng bá các sản phẩm, dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của các startup địa phương; tôn vinh các tổ chức, cá nhân thành công trong khởi nghiệp, thúc đẩy liên kết các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo vùng. Đặc biệt, Techfest còn được diễn ra tại Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Singapore. Qua đó, các startup không chỉ được thể hiện về ý tưởng, mô hình kinh doanh của mình để kết nối với các nhà đầu tư, quỹ đầu tư uy tín trên thế giới; mà còn có cơ hội được tham gia những buổi làm việc, cọ sát với hàng trăm trí thức, chuyên gia, startup quốc tế. Những hoạt động này đã bước đầu đặt nền móng kết nối mạng lưới toàn cầu cho startup Việt.



Multi Glass - Quán quân Cuộc thi Tài năng khởi nghiệp sáng tạo quốc gia 2019 nhận cúp vô địch.

Nhận định về tầm quan trọng của việc hội tụ các nguồn lực để tạo nên sức mạnh và sự phát triển bền vững của hệ sinh thái khởi nghiệp thông qua những sự kiện như Techfest, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh khẳng định: “Với sự có mặt tham dự và trực tiếp tham gia các hoạt động của Techfest Vietnam 2019 của các chuyên gia, nhà đầu tư, tổ chức, cơ quan trong và ngoài nước, và đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, các nguồn lực không chỉ được hội tụ tại đây, mà còn được lan tỏa và nhân rộng hơn sau đó. Thông qua Techfest Vietnam 2019, với hoạt động cùng chung tay xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, triết lý về xây dựng lòng tin để cùng phát triển sẽ được cộng hưởng. Trên cơ sở đó, chúng ta cùng thống nhất về tư duy, tầm nhìn, tiến tới hành động, đặc biệt là trong khai thác, liên kết, thu hút và vận dụng có hiệu quả nguồn lực của KH&CN, của đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp, của sức mạnh tri thức và con người”

Bài, ảnh: **Quang Hùng, Minh Nguyệt**